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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๖๐2

วันศุกรท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย4

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.............................................................. ...........................6

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารยจํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. นายดุสิต  เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๑๐. รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๑. อาจารยขจิตพรรณ  อมรปาน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร

๑๓. อาจารยพัฒนพงษ  จันทรควง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๔. อาจารยสถาพร  ปกปอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕. อาจารยสันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. อาจารยชาติเมธี  หงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๗. อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. อาจารยนภพร  เชื้อขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๐. อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบด/ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ  เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ



๒

๓. นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. นายไพรัช  อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดี
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์  อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รองอธิการบดี
๔. นายดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
๕. ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๖. ผูชวยศาสตราจารยประจักษ  ไมเจริญ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๗. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์  จักรกรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๘. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล  ปอมสถิตย ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ไมสนธิ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. นางสาวชัชมน  ประดิษฐการ ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
๑๑. อาจารยชุลีกร  เลิศประเสริฐ หัวหนาศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๒. อาจารยพัชราภรณ  พุทธิกุล อาจารยผูดูแลศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๓. อาจารยเบญจวรรณ  ศรีมารุต อาจารยผูดูแลศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๔. นางสาวฐิติภรณ  พงษประเสริฐ นิติกร
๑๕. นางสาววิลาสินี  สมอารยพงศ นิติกร
๑๖. นางสาวสรอยทอง  เมณฑกูล นิติกร
๑๗. นายวิทู  โชติรัตน นิติกร
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๙. นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๒๐. นางลภัสรดา  นาคพริก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.2

นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลาวเปดการประชุมและ4

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนด สรุปไดดังนี้
6

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี8



๓

ดวยมีบุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  และมี
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ดังนี้2

๑) บุคลากรท่ีไดรับอนุมัติแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ไดแก
๑.๑) ผูชวยศาสตราจารยภัสชา  นอยสะอาด  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ4

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
๑.๒) ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร  ยวงเงิน  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ6

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตร
๑.๓)  รองศาสตราจารย พิ เศษกัลยา  แสงเรือง  อาจารย พิ เศษ  สังกัดคณะ8

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเคมี
๒) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครู ชั้นปท่ี ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ไดรับรางวัลการประกวด10

การเลานิทานพ้ืนบานนานาชาติ (story telling) และการวาดภาพประกอบนิทานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ดังนี้
๒.๑) รางวัลชนะเลิศการเลานิทานพ้ืนบานภาษาอังกฤษ (story telling) ไดแก นางสาวราตรี12

ปอแฉะ  และ นายอาโล เยอะเซอ
๒.๒) รางวัลท่ี ๒ การวาดภาพประกอบนิทานภาษาอังกฤษ ไดแก นายสุรชัย วอปู และ14

นางสาวอารยี แซฟา
โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร ๑) อาจารยสุมิตรา  พรรณกุลบดี ๒) อาจารยปรารถนา ผดุงพจน ๓) อาจารย16

รุงทิพย ศรีโสภา และ ๔) อาจารย Lavienne Buniel เปนผูควบคุมดูแลและฝกซอม
๓) นักกีฬาวอลเลยบอลชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรางวัลชนะเลิศการเขารวมการ18

แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๔ (รอบมหกรรม) จัดระหวางวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ – ๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา มีรายชื่อดังนี้20

๓.๑) จาอากาศเอก อาทิตย  แกวออนใส นักกีฬา
๓.๒) จาอากาศเอก นัฐพงศ  เกษาพันธ นักกีฬา22

๓.๓) จาอากาศเอก ภูวพล  โสภาพล นักกีฬา
๓.๔) จาอากาศโท อานนท  จายไธสง นักกีฬา24

๓.๕) จาอากาศตรี กฤษฎา  นิลไสว นักกีฬา
๓.๖) จาอากาศโท พลวัฒน  นิตยคําหาญ นักกีฬา26

๓.๗) จาอากาศตรี กิติศักดิ์  แสงสี นักกีฬา
๓.๘) จาอากาศเอก ปยะณัฐ  อยูยง นักกีฬา28

๓.๙) นายสนั่น  นันทยานน นักกีฬา
๓.๑๐) นายศรัณย  จารวัฒน นักกีฬา30

๓.๑๑) นายมาวิน  มณีวงษ นักกีฬา
๓.๑๒) นายภูสิทธิ  โพธิ์นรินทร นักกีฬา32

๓.๑๓) นายอนุชิต ภักดีแกว นักกีฬา



๔

๓.๑๔) นายกันตพัฒน  คูณมี นักกีฬา
๓.๑๕) พันจาอากาศเอก อนุชา  ศรีสุข ผูฝกสอน2

๓.๑๖) พันจาอากาศเอก สุโยธิน  แสงแดง ผูฝกสอน
๓.๑๗) พันจาอากาศเอก ดนัย  ทิพยเสถียร  ผูฝกสอน4

๓.๑๘) ผูชวยศาสตราจารยไอยเรศ  ลิบลับ  ผูจัดการทีม
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบเกียรติคุณบัตร และกลาวแสดงความยินดีความวา ในนาม6

ของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารยท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการท้ังผูชวยศาสตราจารยและรอง
ศาสตราจารยพิเศษ เปนศักยภาพของมหาวิทยาลัยท่ีจําเปนตองเรงรัด ขอใหรักษาความหม่ันเพียรอุตสาหะและ8

กาวหนาไดรับตําแหนงทางวิชาการระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับนักศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการประกวดและการแขงขัน
ขอใหทุกคนรักษาความมุงม่ัน ความเพียรพยายามเพ่ือความสําเร็จและความกาวหนาตอไป10

มติท่ีประชุม รับทราบ
12

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร14

ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๖๐ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการ
ประชุมเสร็จเรียบรอยแลว ในวาระปกติจํานวน ๑๗ หนา และวาระลับ ๘ หนารายละเอียดดังเอกสาร16

ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมวาระปกติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ.18

๒๕๖๐ โดยมีแกไขท่ีรายงานการประชุมหนา ๑๓ ตรงกับเอกสารประกอบการประชุมหนา ๑๗
บรรทัดท่ี ๒๙ ใหเพ่ิมเติมขอความบรรทัดนี้เปนดังนี้20

“...ของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบดังกลาวแลว และให
รวมการบริการทางวิชาการ ท้ังท่ีเก็บคาตอบแทนและบริการโดยไมเก็บคาตอบแทนไวใน22

ระเบียบเดียวกัน มีรายละเอียดพอสรุปไดดังนี…้”
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๔24

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระลับ โดยมีแกไขดังนี้
๑) หนา ๗ บรรทัดท่ี ๒๗ ขอความวา “...มหาวิทยาลัยจะสงเรื่องกลับไปใหกรมธนารักษ26

วาจะวาอยางไร...” ปรับแกเปน “...มหาวิทยาลัยควรสงเรื่องกลับไปใหกรมธนารักษพิจารณาวาจะ
วาอยางไร...”28

๒) หนา ๗ บรรทัดท่ี ๓๑ ขอความวา “...รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล กลาวแสดง
ความเห็นดวย...” แกเปน “...รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร กลาวแสดงความเห็นดวย...”30

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา32

๓.๑ แตงตั้งผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง นําเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยชินวงศ  ศรีงาม เปนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ2

พระนคร ตามขอ ๑๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานดังเอกสารประกอบการประชุมตาม4

ระเบียบวาระนี้ ท้ังนี้ เนื่องจากเปนผูมีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงดังกลาว และการจัดจาง
บุคคลภายนอกนั้นจะทําใหวิทยาลัยมีคาใชจายมากยิ่งข้ึน6

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา โดยสวนตัวไมไดมี
ขอขัดของอันใด แตตองการทราบวา อาจารยชินวงศ  ศรีงาม ไดทราบลวงหนาแลวอยางดีใชหรือไมวาปญหา8

และรายละเอียดของงานท่ีตองทํามีอยูมาก และมิใชเรื่องงาย นอกจากนี้ไดแสดงเจตจํานงหรือไมวา สามารถ
ทํางานนี้ไดมากนอยเพียงใด10

อธิการบดีใหขอมูลวา อาจารยชินวงศ  ศรีงาม เคยเปนคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัย
นานาชาติพระนครมา ๒ ป ทราบถึงปญหาและไดมีการหารือกันในคณะกรรมการตลอดเวลา จนกระท่ังหมด12

วาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จึงพนจากการเปนกรรมการอํานวยการ อาจารยชินวงศ
ศรีงาม ไดแสดงความตั้งใจท่ีจะใชความรูความสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด14

รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา จาก
การเปนคณบดีมากอน ผลการประเมินเปนอยางไร หากมีอะไรเปนจุดออน สภามหาวิทยาลัยจะไดชวยเหลือได16

แตเนิ่นๆ
อธิการบดีใหขอมูลวา ขณะบริหารคณะนั้น เปนท่ีทราบกันวาเปนปญหาจากเจตคติ สวนพฤติ18

กรรมการบริหารงานนั้น มีความเปนสุภาพบุรุษและมีความมุงม่ันตั้งใจ ผลการประเมินผลงานลาสุดก็อยูในระดับ
ดี-ดีมาก สวนการประเมินคุณลักษณะของคณบดีนั้นเปนเจตคติท่ีสภามหาวิทยาลัยก็ทราบกันดี นอกจากนี้20

อาจารยชินวงศ  ศรีงาม ไดชวยสอนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติพระนครมาตลอด คณาจารยและบุคลากรของ
วิทยาลัยซึ่งมีประมาณ ๒๐ คน ก็ไดใหขอมูลวา มีสัมพันธภาพท่ีดตีอกัน22

รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา
จากการเปนคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไดรับทราบ24

ปญหามากมายจนเปนหวงวา วิทยาลัยจะกาวตอไปไดเพียงใด จะสําเร็จหรือไม จําไดวาสภามหาวิทยาลัย
อภิปรายกันมากและมีขอเสนอแนะวา ผูอํานวยการควรเปนมืออาชีพท่ีมีศักยภาพสูง แมจะตองจายคาตอบแทน26

สูงก็ตาม เพ่ือใหมีความเปนนานาชาติและรับผูเรียนตางชาติเขามาเรียน โดยมีคําถามในหมูคณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครดวยวา เงินท่ียืมไปจะใชคืนไดหรือไม28

ผูอํานวยการจะรับมือกับประเด็นปญหาตางๆ ไดเพียงใด การตั้งผูอํานวยการคนใหมจึงละเอียดออนมาก เพราะ
ถาแตงตั้งแลวทําไมไดดังท่ีสภามหาวิทยาลัยมุงหวัง ก็จะเปนปญหาตอผูอํานวยการอยางมาก จึงเสนอใหสภา30

มหาวิทยาลัยพิจารณาใหชัดเจน ท้ังนี้ อาจารยชินวงศ  ศรีงาม เปนลูกศิษย และในดานศักยภาพตนก็ไมได
คัดคานเลย แตจะเหมาะสมกับตําแหนงนี้เพียงใด ถาพิจารณารายละเอียดจะชวยใหการตัดสินใจรอบคอบข้ึน32
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นายกสภามหาวิทยาลัยหารือท่ีประชุมวา ในขณะนี้อาจารยชินวงศ  ศรีงาม เปนขาราชการของ
มหาวิทยาลัยอยูแลว เพราะฉะนั้นใหรักษาราชการไปกอนสัก ๖ เดือน จะไดหรือไม แลวจึงพิจารณาวา สามารถ2

รับภาระงานท่ีมีอยูมากมายไดเพียงใด ถาเปนภาระท่ีหนักหนาก็จะไดยุติกลางคันไดโดยยังไมตองแตงตั้งเปน
ผูอํานวยการ จากนั้นไดกลาวถึงทัศนคติท่ีมีตอผูเปนคณบดีวา ผูท่ีเปนอาจารยมักรูสึกหงุดหงิดตอผูเปนคณบดี4

แตเม่ือไปเปนคณบดีก็จะรูสึกหงุดหงิดตอผูเปนอาจารย เพราะเวลาเปลี่ยน สถานการณเปลี่ยน หากทุกฝาย
ปฏิบัติตอกันดวยความเปนกัลยาณมิตร การทํางานรวมกันจะงายข้ึน คณะวิทยาการจัดการนี้ใชหรือไมท่ีผลการ6

ประเมินตองปรับปรุง แตไม ใชชวงท่ีอาจารยชินวงศ   ศรีงาม เปนคณบดี ซึ่งก็นับไดวา คณบดีคนนี้ มี
ความสามารถทีเดียวท่ีทําใหคณะกาวหนาข้ึนมาได แตเพ่ือไมใหผูกมัดเกินไป ก็ใหรักษาราชการไปกอน8

รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กลาวแสดงความเห็นดวยในแนวทางดังกลาว โดยให
ขอเสนอแนะวา อาจจะกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator หรือ KPI) สัก ๒-๓10

ประการแลวประเมินจาก KPI นั้น อาจารยชินวงศ  ศรีงาม จะไดรูเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยและปรับตัวได
ภายใน ๓ เดือนแรกถายังไมมีพัฒนาการเทาท่ีควร สภามหาวิทยาลัยก็ควรจะไดเขาไปชวยเหลือ12

นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของ
วิทยาลัยนานาชาติพะนครเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนํา ชวยเหลือและกระตุนใหผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ14

วิทยาลัยนานาชาติพระนครมีกําลังใจในการพัฒนางาน แตมิใชไปสั่งการ ซึ่งเชื่อไดวาในชวงตนจะยังคงมีปญหา
แนนอน เพราะท่ีกําหนดแนวทางมากอนหนานี้ยังมีทิศทางไมชัดเจน อาจมีปญหาท้ังกฎ ระเบียบ และวิธีการ16

ดําเนินงาน ซึ่งจะทําใหคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครได
เรียนรูไปพรอมๆ กันวา เวลาท่ีผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครไปปฏิบัติหนาท่ีนั้น18

ตองเผชิญปญหาและอุปสรรคอันใดบาง แลวจะไดชวยเหลือ ถาชวยได ตลอดจนสามารถพิจารณาไดวา ผลการ
ดําเนินงานของผูรักษาราชการแทนผู อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้น เปนอยางไร ดังนั้น20

คณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครจึงยังตองคงอยูเพ่ือทํา
หนาท่ีพ่ีเลี้ยงตอไป22

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กลาววา งานท่ีผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
พระนครจะไดรับมอบไปปฏิบัติในเวลา ๖ เดือนนั้น มิใชงาย ตองการกําลังใจและการสนับสนุนจากทุกฝาย เพ่ือ24

พัฒนาวิทยาลัยใหเปนนานาชาติอยางแทจริง ดังนั้น ทุกฝายจึงตองมามีสวนรวมท้ังฝายบริหารและฝายอ่ืนๆ มิใช
แตงตั้งใหรักษาราชการแลวก็ใหไปดําเนินการเองโดยลําพัง กรณีท่ีจะใหคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง26

พัฒนาการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนครไปเปนพ่ีเลี้ยงนั้น ก็เปนสิ่งท่ีดี แตกรรมการชุดนี้ไมมีอํานาจอัน
ใดท่ีจะเขาไปชวยเหลือไดมากนัก กรรมการท่ีควรมีบทบาทไดและสามารถชวยเหลือไดอยางมาก คือ28

คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีและอยูในโครงสรางการบริหาร
ดําเนินงานวิทยาลัยโดยตรง30

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา อํานาจหนาท่ีนั้นอยู ท่ีคณะกรมการอํานวยการวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร แตจากประสบการณจะพบวา คณะกรรมการประจําคณะก็ดี คณะกรรมการอํานวยการ32

วิทยาลัยนานาชาติก็ดี ความคิดอยูในกรอบ เม่ือพบปญหาก็ไมทราบวาควรตองทําอยางไร ทราบแตเพียงวา
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ระเบียบ ขอบังคับระบุไวเชนนั้น ทราบวาทําไมได ทําแลวไมบังเกิดผลท่ีตองการ แตก็ไมทราบวาจะทําอยางไร
สวนคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้น อยูภายนอก ไมมี2

กรอบ เปนผูมองเขาไปภายใน จึงจะมองเห็นวา เหตุใดผูเก่ียวของจึงไมสามารถดําเนินการใหบรรลุผลได เชน
ขอบังคับไมเหมาะสม ก็จะชวยแนะนําใหได การท่ีคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของ4

วิทยาลัยนานาชาติพระนครไดไปเปนพ่ีเลี้ยงใหผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร จึง
เปนประโยชนอยางยิ่ง ขอใหรับฟงปญหา ชวยแกปญหา จะเกิดประโยชนไดมาก6

นายดุสิต  เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการพิจารณา
แนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครใหขอมูลวา จากการไปทําหนาท่ีกรรมการพบวา8

นักศึกษาสนใจเขาศึกษาท่ีนี่เพราะคําวา “นานาชาติ” และอัตราคาเลาเรียนซึ่งไมสูงเกินไป อีกท้ังมหาวิทยาลัยยัง
มีท่ีตั้งในกรุงเทพมหานครดวย แตปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้น มาจาก10

วัฒนธรรมองคกร หากยังเปนไปตามระบบราชการ ก็ไมมีโอกาสกาวหนาได
รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กลาววา สิ่งท่ีผูรักษาราชการตองตระหนักและเรง12

ดําเนินการคือ ๑) ตองจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางแทจริง ๒) อาจารยผูสอนตอง
สอนเปนภาษาอังกฤษไดเพราะขณะนี้มี Native Speaker ท่ีใชภาษาอังกฤษเพียงคนเดียว ๓) นักศึกษาตองมีท้ัง14

นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ขณะนี้มีชาวอินเดียเพียงคนเดียว สิ่งท่ีผูรักษาราชการตองเผชิญ ชี้ใหเห็นวา
ตองเปนบุคคลท่ีเขมแข็งมากทีเดียว16

นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร แตเพราะ
เหตุใดจึงรับบุคลากรท่ีสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไมได จะทําใหมีความเปนนานาชาติไดอยางไร หนวยงานใดเปน18

ผูรับบุคลากรเขามา วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
อธิการบดีรายงานวา ในการรับสมัครบุคลากรก็รับผูท่ีมีความรูความสามารถและทักษะทาง20

ภาษาอังกฤษ ใหทดลองสอนเปนภาษาอังกฤษดวย
นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ชี้แจงวา วิทยาลัยมี Native Speaker ท่ีใชภาษาอังกฤษอยูคนเดียว22

เปนชาวออสเตรเลีย และใหขอมูลวา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินก็จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ เกือบรอยละรอยท่ีมีการใชภาษาอังกฤษ นอกจากวิชาศึกษาท่ัวไปซึ่งไมแนใจวาจัดการเรียนการ24

สอนเปนภาษาอังกฤษไดเพียงใด
อธิการบดีใหขอมูลเพ่ิมเติมวา รายวิชาศึกษาท่ัวไปนั้น วิทยาลัยไดใหอาจารยสอนภาษาอังกฤษ26

มาเปนผูสอน จึงไดใหขอสังเกตและเสนอแนะใหวิทยาลัยเชิญอาจารยท่ีสอนวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมีศักยภาพในการ
ใชภาษาอังกฤษมาเปนผูสอน กลาวคือ มหาวิทยาลัยเนนใหวิทยาลัยสอนวิชาศึกษาท่ัวไปดวยภาษาอังกฤษ28

ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดพยายามอบรมภาษาอังกฤษใหนักศึกษา สวนอาจารยของวิทยาลัยนั้นสวนใหญสําเร็จ
การศึกษาจากตางประเทศ มีศักยภาพทางภาษาอังกฤษ และขณะนี้มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการอบรมและ30

คัดเลือกอาจารยท่ีผานเกณฑความสามารถทางภาษาอังกฤษไปรับการอบรมดานการจัดการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อเพ่ือกลับมาเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเอกเปน32

ภาษาอังกฤษ



๘

รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตกรณีการรับนักศึกษาท่ียังขาดความพรอม
ทางภาษาอังกฤษ เพราะไดรับทราบวา จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษใหนักศึกษา ๓ ชั่วโมง และจัดอีก2

๑ ชั่วโมงท่ีเปนการแปลเปนภาษาอังกฤษใหนักศึกษา เพราะศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไมถึง
เกณฑ จึงเสนอวามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยควรพัฒนาแนวทางการรับผูเรียนท่ีมีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ4

เหมาะสมดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา เม่ือแตงตั้งผูรักษาราชการแลวก็ขอใหชวยเหลือใหประสบ6

ความสําเร็จ
มติท่ีประชุม เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยชินวงศ  ศรีงาม เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ8

พระนคร และปฏิบัติภาระหนาท่ีในตําแหนงผูอํานวยการไปกอนเปนเวลา ๖ เดือน โดย
๑) มอบคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครเปนพ่ี10

เลี้ยงดูแลสนับสนุน ใหคําแนะนําชวยเหลือ ถาชวยได ตลอดจนพิจารณาวาผลการดําเนินงานของ
ผูรักษาราชการนั้น เปนอยางไร12

๒) ใหตระหนักและมุงเนนภารกิจสําคัญ ๓ ประการ ไดแก
๒.๑) การจัดการศึกษามุงสูความเปนนานาชาติ ดวยการจัดหลักสูตรและการสอนเปน14

ภาษาอังกฤษ
๒.๒) เพ่ิมจํานวนอาจารยท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ16

๒.๓) เพ่ิมจํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศใหมากข้ึน
18

๓.๒ โครงการขยายการดําเนินงานศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร20

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยชุลีกร  เลิศประเสริฐ หัวหนาศูนยสาธิตการบริบาล
และพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดนําเสนอขออนุมัติขยายชั้นเรียนระดับปฐมวัย ๑ ถึงปฐมวัย ๓ รายละเอียดดังเอกสาร22

ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้  ท้ังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา24

นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ศูนยมีวิธีการทําใหเด็กมีวินัยไดอยางไร
อาจารยชุลีกร  เลิศประเสริฐ ตอบวา ศูนยใชนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย แบบเรกจิโอเอมิ26

เลีย (Reggio Emilia) บูรณาการกับการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ ๔ รูปแบบ ไดแก ๑) แนวทางวิถีพุทธ
(Buddhist School) ๒) แนวทางการศึกษาแบบโครงการ (Project approach) ๓) แนวทางการศึกษาแบบ28

ภาษาธรรมชาติ (Whole Language) และ ๔) การจัดการเรียนรูแบบสเต็ม ศึกษา (STEM Education)
สวนกิจกรรมใหเด็กเรียนรูเรื่องวินัย เชน เม่ือรับประทานอาหารแลว ตองแยกเก็บอุปกรณภาชนะใหเปนท่ี ท้ัง30

ชอน ถาดอาหาร แกวน้ํา เม่ือเปลี่ยนผาออมอนามัยสําเร็จรูปก็ตองนําไปท้ิงใหถูกท่ี ใหรูเวลาโดยขณะเลนอยู เม่ือ
ไดยินเสียงสัญญาณก็ตองยุติเพ่ือไปทํากิจกรรมอ่ืนๆ ตามเวลา รูจักการรอคอยตามลําดับ32



๙

นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา ๑) ศูนยนี้เปน
องคกรใหมภายใตคณะหรืออยูนอกคณะ ๒) การวางแผนโครงสรางการบริหารงานศูนยในเอกสารหนา ๔ ยังไม2

ชัดเจน
อาจารยชุลีกร  เลิศประเสริฐ รายงานวา เดิมเม่ือจัดตั้งในกลางป ๒๕๕๙ อยูภายใตการดูแล4

ของอธิการบดีโดยตรง เม่ือข้ึนปงบประมาณใหมโอนมาอยูภายใตการดูแลของคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู สวน
การบริหารจัดการอยูในรูปของคณะกรรมการท่ีดูแลการดําเนินงานของทีมงานศูนย6

นายสมศักดิ์   สุโมตยกุล ใหขอสังเกตวา การวางโครงสรางการบริหารท่ี มีฝายบริหาร
ฝายวิชาการ ฝายอาคารสถานท่ีนั้น ฝายอาคารสถานท่ีมีความจําเปนมากจนถึงกับตองตั้งเปนฝายหรือ สามารถ8

เปนงานในฝายบริหารไดหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา ผังโครงสรางนี้เปนเพียงความตองการท่ีจะดําเนินการ10

เทานั้น
รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กลาววา เปนโครงการท่ีควรสงเสริมสนับสนุนเพราะ ๑)12

ตอบสนองสังคมและผูปกครองอยางชัดเจน ถาดําเนินการไดอยางดีจะมีผูปกครองท่ีมีฐานะเศรษฐกิจม่ันคงพา
บุตรหลานมาเรียนอยางแนนอน ๒) ในระดับชาติใหความสําคัญกับเด็กกอนวัยเรียนเพราะแรกเกิดถึงชวงกอน ๔14

ขวบเปนชวงวัยสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาเด็ก ๓) จากการดําเนินงานท่ีผานมาสามารถดํารงสถานะของศูนยใหคง
อยูไดพอสมควร จึงควรสนับสนุนตอไป โดยเสนอแนะวา ๑) ทําอยางไร ศูนยจึงจะมีโครงสรางเต็มรูปแบบ เชน16

ระบุไดไหมวา ศูนยจะเต็มรูปแบบเม่ือมีนักเรียนครบ ๖ ชั้น ชั้นละ ๒ หองเรียน เพ่ือจะไดคํานวณบริบทท่ีสมบูรณ
และสามารถนําเสนอไดวาการดําเนินการเต็มรูปแบบเปนอยางไร ๒) ควรคนหาอัตลักษณของโรงเรียนใหชัดเจน18

๓) เม่ือศูนยยังอยูภายใตวิทยาลัยการฝกหัดครูและสาขาวิชา ดังนั้น อยาลืมภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือการ
วิจัย เชน วิจัยวา ใน ๖ ชั้นป เด็กเริ่มมีวินัยเม่ือใด ซึ่งจะกลายเปนองคความรู และ ๔) ควรรณรงคการ20

ประชาสัมพันธใหมาก
นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ใหขอมูลวา เคยไปเยี่ยมศูนย ๒-๓ ครั้ง ไดรับรูวาหัวหนาศูนยและ22

ทีมงานมีความตั้งใจมาก รักเด็ก และอบรมใหความรูเด็กอยางมาก จึงชื่นชมและขอสนับสนุนโครงการนี้ เพราะ
ปจจัยเรื่องตัวบุคคลนั้นสําคัญมาก อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตดานสถานท่ีวา แทบไมมีกิจกรรมนอกหองเรียน24

(Outdoor Activities) ซึ่งจําเปนอยางมาก แมจะมีรายงานวานําเด็กไปท่ีเรือนไทย แตตองมีใหมากกวานั้น ให
เด็กไดมีชีวิตอยูกับธรรมชาติ ชวงนี้อาจดําเนินการไปกอน แตภายใน ๓ ป ควรมีสถานท่ีเพียงพอสําหรับจัด26

กิจกรรมนอกหองเรียน และจัดใหสมบูรณมากข้ึน เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการอยางสมบูรณท่ีสุด และโรงเรียนก็
สมบูรณยิ่งข้ึน28

รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา
ในชวงบริหารมหาวิทยาลัย ไดเล็งเห็นวาการจัดการศึกษาระดับบริบาลนั้น คอนขางยาก จึงไปเตรียมการจัด30

การศึกษาระดับอนุบาล โดย ๑) เปดทางออกตรงกําแพงดานขางวิทยาลัยการฝกหัดครูเพ่ือเชื่อมตอไปยังวัดพระ
ศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เพราะเนนการเปนอนุบาลเชิงพุทธ ๒) จัดสื่อวัสดุอุปกรณท่ีใชกับการจัดการศึกษาระดับ32



๑๐

อนุบาล คําถามคือ จะดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางไร เพราะมหาวิทยาลัยมีโรงเรียนมัธยมสาธิต และนายกสภา
มหาวิทยาลัยเสนอแนะใหมีประถมสาธิต เม่ือจัดระดับอนุบาลแลวก็ควรพัฒนาใหมีระดับประถมตอไป2

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ๑) เหตุใดจึงใชวา ปฐมวัย ๑ – ปฐมวัย ๓ ไมใชวา
อนุบาล เม่ือเด็กเรียนจบไปแลว จะสื่อสารกับสากลไดหรือไม ๒) เอกสารโครงการไมไดระบุรายละเอียดวา4

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไดเขาไปเก่ียวของอยางไร
อาจารยชุลีกร  เลิศประเสริฐ ชี้แจงวา คําวา ปฐมวัยสามารถใชได เนื่องจากระดับนี้ไมใช6

การศึกษาภาคบังคับ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ๑) การจัดการศึกษาระดับนี้ มี กําหนดไวใน8

รัฐธรรมนูญ อีกท้ังระดับอนุบาลนั้น ขณะนี้ รัฐยังจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวใหดวย ถาใชคําตางกันอาจมีปญหาใน
การขอรับเงินอุดหนุน ๒) หลักการของโรงเรียนมอนเตสซอรี่ (Montersori) เนนบูรณาการวัฒนธรรมและ10

ธรรมชาติ เด็กจึงรักวัฒนธรรมและธรรมชาติ ซึ่งเปนจุดเดนท่ีสรางความสนใจจากผูปกครองได สวนสเต็มศึกษา
และอ่ืนๆ ท่ีกลาวมานั้น สามารถสื่อความสนใจไดเพียงใด ดังนั้น ควรบูรณาการวัฒนธรรมกับธรรมชาติ ซึ่งเปนสิ่ง12

หลอหลอมคนแตละคน และแนวทางของมอนเตสซอรี่จะทําใหคนเปนคนท่ีสมบูรณ ดังนั้น ถานําไปเขียนใน
โครงการใหชัดเจนจะดีข้ึน และอยาลืมเขียนใหเอ้ือกรณีท่ีจะใหรัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัว และกรณีให14

ผูปกครองท่ีเปนขาราชการสามารถเบิกเงินสวัสดิการคาใชจายในการเรียนอนุบาลของบุตรได
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา ๑) ได16

ศึกษาความตองการของผูปกครองบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหรือไม ๒) สถานท่ียังตองปรับปรุงใหเหมาะสม ๓)
ขอความท่ีระบุวา “การเรียนรูจากการเลน” ทําใหเขาใจวา โรงเรียนนี้เลนอยางเดียว เปลี่ยนเปนคําอ่ืนไดหรือไม18

เชน เรียนรูจากสาระบันเทิงหรือโครงการเรียนรูภาษาแบบเลน
รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กลาวถึงกรณีโรงเรียนมอนเตสซอรี่วา เปนแนวทางท่ี20

นิยมกันมาก ศูนยจึงควรทําใหเต็มรูปแบบ โดยผสมแนวทางมอนเตสซอรี่ดวย
อธิการบดีใหขอมูลวา เม่ือจะเริ่มดําเนินโครงการไดเชิญอาจารยชุลีกร  เลิศประเสริฐ มาหารือ22

และตอมาสภามหาวิทยาลัยก็ใหทดลองดําเนินการจนประสบความสําเร็จมากพอสมควร เพราะผูปกครองชื่นชม
เด็กเรียนรูไดดี จากวันนั้นถึงวันนี้ งานกาวหนาและทีมงานก็ทํางานไดดี ท่ียังติดขัดคือ สถานท่ี อาคารท่ีตั้งอยู24

ขณะนี้ยังไมเหมาะสม จึงไดหารือกับกองอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมแลว มีแนวทางวา จะยายวิทยาลัยการ
ฝกหัดครูมาพ้ืนท่ีบริเวณนี้ ขณะนี้ ศูนยวัฒนธรรมพระนครท่ีดูแลอาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรมท่ีศูนยตั้งอยู26

ในปจจุบันก็สอบถามเรื่องคาน้ําคาไฟ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในเอกสารระบุวา บุคลากรมี ๑๑ คน รวมแมบานดวย ดังนั้น28

ไมตองตั้งเปนฝายเพราะจะตองตั้งเปนหัวหนาอีก ขณะนี้ท่ีงานดําเนินไปไดดีก็เพราะไมมีฝาย โดยใหกําหนดเพียง
วา ใครชวยดูแลดานใด สําหรับคณะกรรมการท่ีดูแลศูนยนั้น ใหเปนอธิการบดีหรือรองอธิการบดีก็ได ไมตองไป30

เปนทุกคน แตตองมีคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู ผูทรงคุณวุฒิ สาขากอนปฐมวัยและปฐมวัยก็ควรมี ผูแทน
ผูปกครองก็ควรมีโดยใหผูปกครองเลือกกันเอง มีวาระปตอป และจะเปนตอก็ได และใหลองคิดงบประมาณ32

รายจายท่ีเปนคาเชาคาน้ําคาไฟดวย สวนการฝกวินัยใหเด็กนั้นควรเนนใหเขมขน ใหกินขาวแลวลางจาน ใหสวด



๑๑

มนตงายๆ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม มีการใหรางวัล ผูปกครองจะชื่นชมมาก ถาตองการยืมเงินไปสรางอาคาร
เรียน สภามหาวิทยาลัยก็ยินดี ในวงเงิน ๓ – ๕ ลานบาท โดยใหมีพ้ืนท่ีมากๆ นอกจากนี้สิ่งท่ีควรดําเนินการคือ2

๑) ทําประกันใหเด็ก ๒) พาออกนอกสถานท่ีศึกษาดูงานวัฒนธรรมแลวใหกลับมาเลา เพ่ือจะไดรูจักเก็บใจความ
๓) สอนใหรักการอาน อภิปราย ถกเถียงกันอยางใจกวาง โดยไมโกรธเม่ือมีใครโตแยง ในการนี้ ขอใหวิทยาลัย4

การฝกหัดครูไปดําเนินการตามขอ ๓) ดวยเพ่ือจะไดเปนตนแบบการฝกหัดครูของสถาบันอ่ืนๆ ได ท้ังนี้ถาคนใน
สังคมมีวินัยจะยอมรับกฎกติกาและเม่ือทุกคนรูกฎกติกาก็จะไมทะเลาะวิวาทกัน การเรียนรูเรื่องสมาธิก็ชวยให6

เด็กของเราแตกตางจากเด็กโรงเรียนอ่ืน เพราะสมองจะเปรื่องปราด ตอไปก็ใหขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถม ไป
สอบแขงขันเรียนตอท่ีไหนก็ได สิ่งท่ีหัวหนาศูนยตองการคือครูนั้น นาจะทําไดเปนกรณีพิเศษ คือเปนพนักงาน8

มหาวิทยาลัย แลวนําเงินสวนหนึ่งเขากองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เปนระบบสวัสดิการโดยไมทําเปน
กรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย ขอใหใจกลาและปรึกษาหารือกับผูรู อยาใชรูปแบบคณะเพราะข้ันตอน10

มากมาย และไมตองมีรายละเอียดภาระงาน (Job Description) ขณะนี้หัวหนาศูนยทําถูกตองและดีแลว ท่ี
ขยายงานของศูนยแตใหคิดใหกวางข้ึน จําเปนตองใชเงินก็มาขอยืมไป จะสรางอาคารก็ตรวจสอบดูวามีเงินเหลือ12

ปละเทาใด พอจะสรางอาคารไดหรือไม ใหขอยืมจากมหาวิทยาลัยและวางแผนวาจะใชคืนไดเทาใด ใหทําเปน
ตัวอยาง และเม่ือทําไดเงินเดือนบุคลากรก็จะไดสูงข้ึน หากตองการขอบังคับการบริหารงานก็ใหคิดวาตองการ14

อะไรบาง ระบุมาเปนขอๆ และกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมายและฝายจัดทําขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ จะชวยรางให และใหไปสํารวจวาพ้ืนท่ีชั้นลางของอาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรมมีวาง16

บางหรือไม จายคาน้ําคาไฟใหบาง โดยศูนยวัฒนธรรมพระนครไมควรคิดเต็มอัตรา อีกท้ังขอใหพยายาม
ดําเนินการใหไดงบอุดหนุนจากรัฐบาล โดยไปสอบถามขอมูลจากโรงเรียนอนุบาลอ่ืนๆ ท้ังโรงเรียนเอกชนและ18

โรงเรียนรัฐบาล โดยใหไปเขียนโครงการใหกวางกวานี้
มติท่ีประชุม ๑) เห็นชอบการขยายชั้นเรียนศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนปฐมวัน ๑ ถึง20

ปฐมวัย ๓ โดยใหตัดผังโครงสรางการบริหารงานออก
๒) หากตองการขอบังคับการบริหารงานก็ใหคิดวาตองการสิ่งใดบาง ระบุมาเปนขอๆ และ22

กรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมายและฝายจัดทําขอบังคับ  ระเบียบ
ประกาศ จะชวยรางให24

๓) ใหไปสํารวจวาพ้ืนท่ีชั้นลางของอาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรมมีวางบางหรือไม โดย
จายคาน้ําคาไฟใหบาง แตศูนยวัฒนธรรมพระนครไมควรคิดเต็มอัตรา26

๔) ขอใหพยายามดําเนินการใหไดงบอุดหนุนจากรัฐบาล โดยไปสอบถามขอมูลจากโรงเรียน
อนุบาลอ่ืนๆ ท้ังโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลและเขียนโครงการใหกวางกวานี้28

๓.๓ โครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Smart Classroom)30

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระ ๓.๕ ท่ีประชุมไดพิจารณาโครงการจาง32

เหมาบริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Smart Classroom) และมีมติ ๑) ใหดําเนินโครงการฯ ในอาคาร
๓ อาคาร ไดแกอาคารปยมหาราช (อาคาร ๒๐) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๕) อาคารเรียนรวมและ34



๑๒

ศูนยวัฒนธรรม ๒) ใหอธิการบดีดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน (ToR) และดูแลการ
จัดซื้อจัดจาง  โดยมอบ ผูชวยศาสตราจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง2

ตําแหนงบริหาร และประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการรวมกับคณะกรรมการจาก
มหาวิทยาลัยดวย  และเนื่องจากเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง ใหเขียนระบุในสัญญาดวยวาถามี Application4

ใหม ก็ใหเปลี่ยนดวย นั้น ในการนี้ คณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานไดรวมประชุมกับผูเก่ียวของ กําหนดและ
จัดทําขอบเขตการจางแลว โดยมีขอสรุปวา ลักษณะโครงการเปนการจางเหมาบริการผูกพัน ๕ ป ในวงเงินท้ังสิ้น6

๓๗,๖๕๒,๐๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดลานหกแสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน) เฉลี่ยปละ ๗,๕๓๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดลาน
หาแสนสามหม่ืนบาทถวน) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ โดยไดรับความ8

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ท้ังนี้ สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณโครงการนี้ ในชั้นตน ไว ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพ่ือให10

สามารถดําเนินการจัดหาตามระเบียบได จําเปนตองขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ โดยอนุมัติ
งบประมาณผูกพัน ๕ ป ปละ ๗,๕๓๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๗,๖๕๒,๐๐๐ บาท โดยใชเงินจากงบประมาณเงิน12

รายไดของมหาวิทยาลัยหรือพิจารณาตามแตจะเห็นสมควร จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
อธิการบดีใหขอมูลวา การดําเนินโครงการนี้เปนไปตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล14

และเชิญคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน ไดนําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม
อาจารยชินวงศ  ศรีงาม ประธานคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน รายงานวา16

คณะกรรมการตระหนักถึงการดําเนินงานตามนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ
(Value-based economy) และโครงการนี้จะตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาความคิด18

สรางสรรคไดเปนอยางดี คณะกรรมการทํางานรวมกันโดยประชุมหลายครั้ง ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับหองเรียน
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ การกําหนดขอบเขตของงานคํานึงถึงประโยชนสูงสุดท่ีครู อาจารย และนักศึกษาจะไดรับ20

และปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร ใหขอสังเกตวา เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว22

ควรดําเนินการเปนรายป
อธิการบดีใหขอมูลวา ผู ใหบริการจะจัดทําใหแลวเสร็จและใชได ท้ัง ๖๒ หองในปแรก24

สวนมหาวิทยาลัยชําระคาใชจายเปนรายป
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ท่ีกลาวมานั้นเปนลักษณะซื้อแลวผอนสง26

อาจารยชินวงศ  ศรีงาม อธิบายวา โครงการนี้เปนการจางเหมาใหผูประกอบการมาบริการ
มหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา ๕ ป โดยผูประกอบการตองจัดบริการครบถวนภายในปแรก และแตละปตองดูแล28

การใช หากอุปกรณเสียชํารุดก็ตองซอมหรือจัดมาทดแทน จึงไมใชการซื้อแตเปนการจางเหมาบริการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เม่ือพนเวลา ๕ ป อุปกรณตางๆ จะเปนของผูใด30

อาจารยชินวงศ  ศรีงาม ตอบวา เปนของผูประกอบการ
อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําถามวา เม่ือครบ32

๕ ป ผูประกอบการจัดเก็บอุปกรณไป หองเรียนจะกลับสูสภาพเดิมและจะใชไดหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มหาวิทยาลัยสามารถใชอินเทอรเน็ต Wifi ไดท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย34

หรือไม



๑๓

อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห ใหขอมูลวา อาจารยและนักศึกษาพูดกันท่ัวไปวา สัญญาณ
อินเทอรเน็ต Wifi ของมหาวิทยาลัยไมท่ัวถึง2

ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล  ปอมสถิตย ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายงานวา หลังจากรับตําแหนงเม่ือเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ไดทราบวามีปญหาสัญญาณอินเทอรเน็ต4

Wifi ไมท่ัวถึง และไดแกปญหาโดยประสานบริษัท AIS ซึ่งกําลังดําเนินโครงการ CSR (Corperative Social
Responsibility) ใหมาวางระบบใยแกว ปญหาท่ีพบอีกประการหนึ่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี6

สารสนเทศท่ีไดรับทราบจากบุคลากรคือ เม่ือมีอาคารใหมก็ตองซื้อระบบเครือขายสัญญาณเพ่ิม ปจจุบันมี
บุคลากรเพียง ๔ คน จึงตองใหสถานประกอบการมาสํารวจและจางเหมาบริการเพราะถาทําเองตองลงทุน8

งบประมาณท้ังดานอุปกรณ วัสดุ และบุคลากร
อธิการบดี กลาววา ตองยอมรับวา ปญหามีมาตอเนื่องเพราะขาดผูรูท่ีสามารถปฏิบัติจริงได10

จึงมีนโยบายใหใชผูประกอบการภายนอก (Outsources) เชน อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรประยุกต (อาคาร
๘) เฉพาะเดินสายไฟเบอรออพติกก็เปนเงิน ๗ ลานบาทแลว12

นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา คาใชจายท่ีระบุวา ๗.๓ ลานบาทเปนราคากลางใชหรือไม ถาใช
ขอใหเขียนระบุใหชัดเจนถูกตอง และเม่ือครบ ๕ ปแลว ผูประกอบการจะนําเครื่องมืออุปกรณตางๆ กลับไป14

หรือไม ขอใหทําสัญญาใหผูประกอบการมอบเครื่องมืออุปกรณตางๆ ในมหาวิทยาลัย ขณะอยูในสัญญาก็ใหดูแล
บํารุงรักษาอุปกรณใหดี16

นายดุสิต  เจริญควนิช ใหความเห็นวา ระยะเวลา ๕ ป ถือวาเหมาะสมคุมคาในระยะยาว
อยางไรก็ตาม เครื่องมืออุปกรณตางๆ ท่ีติดตั้งในหองเรียนควรเปนของมหาวิทยาลัยเม่ือหมดสัญญา18

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กลาวแสดงความเห็นวา ตองมีการระบุเรื่องการปรับปรุงเครื่องมือ
และอุปกรณตางๆ ใหทันสมัยอยูเสมอตลอดเวลา ๕ ป20

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เอกสารหนา ๔๒ เปนไปตามท่ีอาจารยชินวงศ
ศรีงาม นําเสนอมา แตตั้งแตหนา ๖๔ ไปไมสอดคลองกับท่ีอาจารยกลาวมา22

อาจารยชินวงศ  ศรีงาม ชี้แจงวา เอกสารหนา ๖๔ เปนตนไปเปนขอมูลเกาท่ีแนบมาเพ่ือเสนอ
กรรมการ24

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ๑) ใหเพ่ิม TOR ใหชัดเจนวา ๑.๑) ผูประกอบการจะตอง
ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณตลอดระยะเวลา ๕ ป และมีการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยอยู เสมอ ๑.๒)26

ผูประกอบการตองมอบเครื่องมืออุปกรณท้ังหมดใหมหาวิทยาลัยเม่ือครบเวลา ๕ ป ๑.๓) ถามหาวิทยาลัยจะให
ผูประกอบการดูแลตอ จะคิดคาใชจายปละเทาใด จะไดตอรองราคาถึงเวลาท่ีจะใหทําตอ มหาวิทยาลัยจะไดรูวา28

ตองจายเทาใด ๒) เห็นชอบการจางเหมาบริการและมอบนโยบาย ๒.๑) ใหผูประกอบการดําเนินการใหแลวเสร็จ
จึงจะชําระคาใชจาย ไมตองจายรอยละ ๑๕ เพราะไมใชการจัดซื้อ ๒.๒) ใหฝายบริหารและผูรับผิดชอบ30

ระมัดระวัง ตรวจตรา สอดสอง ทําใหถูกตองตามกฎหมายในลักษณะการจางเหมาบริการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหปรับเอกสารใหเปนไปตามรูปแบบโดยกําหนด32

วัตถุประสงคใหชัดเจนวา ฝายใดรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยหรือผูประกอบการ เพราะตองนําไปแนบทายสัญญา
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหเขียนวัตถุประสงคใหชัดเจนวา “วัตถุประสงคในการรับ34

บริการ ๒.๑ ผูรับจางบริการตองทํา ...” พรอมท้ังกําหนดเปนขอๆ ใหชัดเจน



๑๔

นายดุสิต  เจริญควนิช เสนอใหเพ่ิมเติมอีกขอหนึ่งวา ขณะบริการใหจัดเปนศูนยเรียนรูและ
บริการอาจารยและนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ซึ่งไมใชเฉพาะการเปนผูใชระบบ แตเปนการเรียนรูระบบ2

รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล ถามวา มีหองเรียนท่ีตองทําก่ีหอง และท่ีผูประกอบการ
ตองมีผูดูแลตลอดเวลานั้นไดสัดสวนกันหรือไม เพราะจากประสบการณ หนวยใหบริการมักมีบุคลากรไมเพียงพอ4

จึงควรกําหนดสัดสวนผูใหบริการใหชัดเจน และมีตัวชี้วัดวาผูประกอบการใหบริการมีมาตรฐานหรือไม จะเลิก
จางหรือไม6

นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอวา ควรใหผูกําหนดขอบเขตงานไปสอนในหองเรียนคุณภาพฯ นี้กอน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา หนา ๓๙ ขอ ๓.๖ ตัวเลขท่ีระบุวา ตองมีผลงานไมต่ํากวา8

๑๘,๘๒๖,๐๐๐ บาท นั้น เปนการกีดกันหรือไม
นางสาวทิพยรัตน  ขันธิจิตร หัวหนางานพัสดุชี้แจงวา ตามระเบียบระบุไววา ไมเกินรอยละ ๕๐10

ของวงเงินท้ังหมด
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา ถากําหนดต่ํากวารอยละ ๕๐ อาจจะเปนประเด็น12

ขอสังเกตของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ได ดังนั้นการกําหนดไวรอยละ
๕๐ จึงเปนการดีแลว14

มติท่ีประชุม อนุมัติใหดําเนินโครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Smart Classroom)
ในลักษณะผูกพัน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ปละ ๗,๕๓๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๗,๖๕๒,๐๐๐16

บาท โดยใชเงินจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และ
๑) ใหเพ่ิม TOR ใหชัดเจนวา18

๑.๑) ผูประกอบการจะตองดูแลหรือรักษาเครื่องมืออุปกรณท้ังฮารดแวร (hardware) และ
ซอฟตแวร (software) ตลอดระยะเวลา ๕ ป และมีการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ เม่ือครบ20

สัญญา ๕ ปใหยกใหเปนของมหาวิทยาลัย
๑.๒) ถามหาวิทยาลัยจะใหผูประกอบการดูแลตอ จะคิดคาใชจายปละเทาใด ถึงเวลา22

ท่ีจะใหทําตอ มหาวิทยาลัยจะไดรูวาตองจายเทาใด
๑.๓) ใหเพ่ิมวัตถุประสงคอีกขอหนึ่งวา ขณะบริการใหจัดเปนศูนยเรียนรูและบริการ24

อาจารยและนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของในการเรียนรูระบบ
๑.๔) ใหปรับเอกสารใหเปนไปตามรูปแบบโดยกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาฝายใด26

รับผิดชอบ เพราะตองนําไปแนบทายสัญญา
๒) มอบนโยบายในการดําเนินการ28

๒.๑) ใหผูประกอบการดําเนินการใหแลวเสร็จ จึงจะชําระคาเชา โดยไมตองจายเงิน
ลวงหนารอยละ ๑๕ เพราะไมใชการจัดซื้อจัดจาง30

๒.๒) ใหฝายบริหารและผูรับผิดชอบระมัดระวัง ตรวจตรา สอดสอง ทําใหถูกตองตาม
กฎหมายในลักษณะการจางเหมาบริการ32

๓.๔ รายงานการติดตามการดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสํานักงานการ34

ตรวจเงินแผนดิน (วาระลับ)



๑๕

ในระเบียบวาระนี้ รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังผูเขารวม
ประชุมไดออกจากหองประชุม ยกเวนผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ และนางสาวสรอยทอง เมณฑกูล นิติกร2

อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน นําเสนอขอมูลตอท่ีประชุมรายละเอียดดัง4

เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ท่ีประชุมรวมพิจารณา6

มติท่ีประชุม ใหดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม
8

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี10

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหท่ีประชุมทราบ12

๕.๑ สถิติการดํารงตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลตอท่ีประชุมความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร14

ขอรายงานขอมูลสถิติการดํารงตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.
๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ16

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ
มติท่ีประชุม รับทราบ18

๕.๒ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของท่ีประชุม20

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐22

เม่ือวันศุกรท่ี ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดติดตามการดําเนินงานตามมติและ
ขอเสนอแนะของท่ีประชุมแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้24

มติท่ีประชุม รับทราบ
26

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ
๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐28

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย   รักชาติ  ผูชวย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ ในวันศุกรท่ี ๑๗30

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัด
ครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร32

จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ
มติท่ีประชุม รับทราบ34



๑๖

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
2

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ4

นางลภัสรดา  นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม6

8
อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม10


